

'ศักดิ์สยาม' คัด ปลัดคมนาคม 'จิรุตม์' เติ่ง

'ศักดิ์สยาม' คัด 'ปลัดคมนาคม' ชงครม. ขีด 21 ส.ค. ส่งวิสัยทัศน์ภาค 'จิรุตม์' เติ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360° - "ศักดิ์สยาม" เผยคัด "ปลัดคมนาคม" คนใหม่ พร้อมชง ครม. สัญจร 25 ส.ค. นี้ หลัง "นายภา" เรงรัด เพื่อให้งานต่อเนื่องให้ส่งวิสัยทัศน์ 21 ส.ค. ด้าน "ชัยวัฒน์" เสนอ 2 ชื่อไปแล้ว วงในคาด "จิรุตม์ วิศวาลจิตร" ตัวเต็งเผยประสบการณ์-คุณสมบัติเหมาะสม คาด "สรวิชัย-ปฐม" 2 อธิบดี สายบุรีรัมย์ยังขอลงเก้าอี้เดิม

อ่านต่อหน้า | 12

ผู้จัดการรายวัน 360° - "ศักดิ์สยาม" เผยคัด "ปลัดคมนาคม" คนใหม่พร้อมชง ครม. สัญจร 25 ส.ค. นี้ หลัง "นายภา" เรงรัด เพื่อให้งานต่อเนื่อง ให้ส่ง "วิสัยทัศน์" 21 ส.ค. ด้าน "ชัยวัฒน์" เสนอ 2 ชื่อไปแล้ว วงในคาด "จิรุตม์ วิศวาลจิตร" ตัวเต็ง เผยประสบการณ์-คุณสมบัติเหมาะสม คาด "สรวิชัย-ปฐม" 2 อธิบดี สายบุรีรัมย์ ยังขอลงเก้าอี้เดิม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เสนอชื่อผู้บริหารระดับ 10 หรือระดับอธิบดีที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถแต่งตั้งได้ซึ่งมีจำนวน 10 คนมาแล้ว ซึ่งตนจะให้ทั้งหมดเขียนวิสัยทัศน์เสนอภายในวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. นี้ เพื่อให้คะแนนและพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมต่อไป

"การเลือกปลัดกระทรวงคมนาคม คนใหม่ นั้นจะใช้ดุลยพินิจอย่างเดียวโดยไม่มีการรอบรองเลยคงไม่ได้ แต่การตัดสินใจถือเป็นอำนาจของ รมว.คมนาคม โดยจะพยายามสรุปเพื่อเสนอให้ทันการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่จังหวัดระยอง วันที่ 25 ส.ค. นี้" นายศักดิ์สยาม กล่าว

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดกระทรวงต่างๆ ใน

การแต่งตั้งปลัดฯ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. 2563 เนื่องจากต้องการให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน และจะมีผลไปถึงการแต่งตั้งข้าราชการในระดับหัวหน้าหน่วยอีกด้วย

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ตามระเบียบ ก.พ. กำหนดให้ปลัดฯ มีหน้าที่เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามจำนวนที่สมควร ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เสนอ 2 รายชื่อไปแล้ว ทั้งนี้ ตนมีหน้าที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่สามารถเลือกได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ขณะนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มีหนังสือแจ้งผู้บริหาร



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ระดับสูงของกระทรวงคมนาคมทั้ง 10 คน เพื่อให้ทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม เนื้อหาไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 และส่งถึง รมว.คมนาคมภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 21 ส.ค. 2563

โดยวิสัยทัศน์ ต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม และ รมว.คมนาคม รวมทั้งการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อยอด ขยายผลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย

และให้เสนอผลงานด้านการบริหารจัดการที่เป็นกรณีนวัตกรรมในการทำงานมาใช้ในการบริหารราชการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ประสบความสำเร็จเป็น

ที่ประจักษ์ ที่ดีที่สุด จำนวน 1 ผลงาน โดยต้องเกี่ยวข้องกับงานในอำนาจหน้าที่ของ ปลัดกระทรวงคมนาคม หากไม่เกี่ยวข้อง จะไม่นำมาพิจารณา

ซึ่งในหนังสือฯ ได้ระบุว่า เนื่องจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค. 2563 และเพื่อให้การพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนในทุกมิติ เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และได้บุคคลที่เหมาะสม

แหล่งข่าวกล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 10 คน ที่มีคุณสมบัตินั้น คาดว่า ผู้ที่มีโอกาสเสนอชื่อเป็นปลัดคมนาคม คือ นายจิรุตม์ วิศวาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เนื่องจากผ่านการบริหารงานคมนาคม ทางบก ทางน้ำ (อธิบดีกรมเจ้าท่า) และเคยเป็นผู้ตรวจราชการ และรองปลัดฯ มาแล้ว อีกทั้งปัจจุบันยังเป็นประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อีกด้วย ซึ่งนายจิรุตม์ จะเกษียณอายุในปี 2568

ขณะที่อีก 2 แคนดิเดต ที่ถือว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสายบุรีรัมย์ คือ นายสรวิชัย ทรงศิริ โอธิบดีกรมทางหลวง และ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท แต่เนื่องจากทั้ง 2 คนเพิ่งได้รับแต่งตั้งอธิบดี ได้เพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายจิรุตม์กรณีที่มีการระบุว่า จะได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดฯ นายจิรุตม์กล่าวว่า อยู่ที่ฝ่ายนโยบายตนไม่มีปัญหา ส่วนนายปฐม เฉลยวาเรศ กล่าวว่า ยังอยากที่จะทำงานในหน้าที่อธิบดีกรมทางหลวงชนบทต่อ เนื่องจากเพิ่งทำงานมาได้ 1 ปี ยังทำอะไรไม่ได้มากนัก

ด้านนายสรวิชัย ทรงศิริ โอธิบดี นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า ได้มีการเตรียมพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กรมทางหลวง ในระดับผู้อำนวยการแขวง ผู้อำนวยการสำนักแล้วโดยให้ผู้ที่มีความเหมาะสม ทำข้อมูลส่วนตัวและประเมินตัวเอง รวมถึงความประสงค์ในการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโยกย้าย แสดงให้เห็นว่า นายสรวิชัยยังมีความต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงต่อไป.